



ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยกองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก



เจ้าชายนักรบ

จากเจ้าชายพระองค์น้อย ทรงเติบโตขึ้นด้วยความที่ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหาร มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านทหาร ณ The King's School นครซิดนีย์ และในระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จาก New South Wales University (UNSW) ประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ทรงเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม และทรงศึกษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลีย เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหาร โดยทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ นอกจากนี้พระองค์นี้ได้ทรงศึกษาหลักสูตรทางทหารมากมาย ได้แก่ การทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (UH-1H) และหลักสูตรการฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์โจมตี (AH-1 Cobra) ของบริษัทเบลล์ นอกจากนี้ยังทรงเข้าการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบินอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงมีพระประสบการณ์และทรงเชี่ยวชาญการบินในระดับสูงมาก

ด้วยการที่พระองค์ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ที่สำคัญพระองค์ทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมาก และถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักบินทั่วโลกจะทำได้ พระองค์ทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่ (F-5E/F) ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทยและปวงชนชาวไทยที่นอกจากพระองค์จะให้ความสนพระทัยในด้านการบินเป็นพิเศษแล้ว พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทางด้านทหารทั้งทางบก เรือ จนทำให้ทรงดำรงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพ คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้าน จังหวัดตราด

ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของพระองค์ที่ได้ทรงศึกษาด้านการทหาร และทรงร่วมรบเคียงข้างประชาชนชาวไทย ซึ่งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภัยอันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหารและเป็นพระราชภารกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าว โดยเต็มพระราชกำลัง จึงกล่าวได้ว่าพระองค์คือ “เจ้าชายนักรบ”
